



ที่ พร ๐๐๒๓.๒/ว ๙๓๑

ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๓ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น(กรณีเยี่ยมเยียนผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินผลงานด้านที่ ๓ รอบเดือน เมษายน ๒๕๕๘)

เรียน นายอำเภอเด่นชัย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

อ้างถึง หนังสือจังหวัดแพร่ ที่ มท ๐๐๒๓.๒/ว ๔๔๕๑ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๔ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ตามที่จังหวัดได้แจ้งให้เทศบาลอนุญาตให้ข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ ๓ ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน(โครงการเยี่ยมเยียน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

จังหวัดได้รับแจ้งจากสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ว่า ได้ประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการฯ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงขอให้แจ้งข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตร จำนวน ๔ ราย ประกอบด้วย

- ๑.นางงามจิตร แก้วกล้า ตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.อนุบาล ทต.เด่นชัย
- ๒.นางสุจิตตา ธีระวิชัย ตำแหน่ง ครู ร.ร.อบจ.แพร่เด่นชัยวิทยา
- ๓.นายอุเทน ละอินทร์ ตำแหน่ง ครู ร.ร.อบจ.แพร่บ้านไผ่ย่อย
- ๔.นายเชาว์ลิต สุตวิงยาง ตำแหน่ง ครู ร.ร.อบจ.แพร่พัฒนาประชาอุปถัมภ์

ทราบและจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่(ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ให้จังหวัด เพื่อนำส่งสำนักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่สิ้นสุดการพัฒนา หากเกินกำหนดถือว่า สละสิทธิ์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิพันธ์ บุญหลวง)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๓-๔๕๐๔-๕ ต่อ ๑๘

อ.ค.ก.
น.น.



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
เลขรับ 729
วันที่ 27 ก.พ. 2560
เวลา 9:43 น.

ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๕

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น (กรณีเยียวยาผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินผลงานด้านที่ ๓ รอบเดือนเมษายน ๒๕๕๘)

เรียน ประธาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัดทุกจังหวัด และ ก.เมืองพัทยา (เชิงรับ)

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๒๒๓๑ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีสรุปผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น (กรณีเยียวยาผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินผลงานด้านที่ ๓ รอบเดือนเมษายน ๒๕๕๘)

ตามที่สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ได้แจ้งจังหวัดประธานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุญาตให้ข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ ๓ ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน (โครงการเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้ประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการฯ ดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูฯ ดังกล่าว ให้สำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด และ ก.เมืองพัทยา ทราบ เพื่อประสานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่เข้ารับการพัฒนาตามโครงการฯ ดังกล่าวข้างต้น และมีผลสัมฤทธิ์การพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ “ผ่าน” ดำเนินการปรับปรุงผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) และจัดส่งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด และ ก.เมืองพัทยา แล้วแต่กรณี และนำส่งสำนักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่สิ้นสุดการพัฒนา หากเกินกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. จะดำเนินการรับผลงานฯ ของผู้ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตร เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการประเมิน โดยแบ่งเป็น ๓ รอบ ดังนี้

๑. รอบ ๓ เดือน หลังการพัฒนา จะรับผลงานฯ ประมาณวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๒. รอบ ๖ เดือน หลังการพัฒนา จะรับผลงานฯ ประมาณวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

๓. รอบ ๑ ปี หลังการพัฒนา จะรับผลงานฯ ประมาณวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

สำหรับวัน เวลาและสถานที่ที่ชัดเจน สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายดุขมิ สุวัฒน์วิทยากร)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลขานุการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ส่วนบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๒๖ - ๙, โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๕๕

บัญชีสรุปผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น
(กรณีเยียวยาผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินผลงานด้านที่ ๓ รอบเดือนเมษายน ๒๕๕๘)
จังหวัดแพร่

ที่	อบจ./เทศบาล/อบต.	สำนัก/กอง/ร.ร.	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ผลสัมฤทธิ์ การพัฒนา
๑	ทต.เด่นชัย	อนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัย	นาง งามจิตร แก้วกล้า	ผอ.สถานศึกษา	ผ่าน
๒	อบจ.แพร่	อบจ.แพร่เด่นชัยวิทยา	นาง สุจิตตา ระวีชัย	ครู	ผ่าน
๓	อบจ.แพร่	อบจ.แพร่บ้านไผ่ย่อย	นาย อุเทน ละอินทร์	ครู	ผ่าน
๔	อบจ.แพร่	อบจ.แพร่พัฒนาประชาอุปถัมภ์	นาย เชาวลิต สุตวิงยาง	ครู	ผ่าน

Sin Cm

